

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0893.2/ว 2053



ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานงานจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ว่ามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ทราบสถานะจัดสอบ / ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน / ยังไม่มีสนามสอบ ดังนี้

1. โรงเรียนที่ยังไม่ทราบสถานะจัดสอบ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 71 แห่ง , มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 71 แห่ง และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 71 แห่ง
2. โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 27 แห่ง และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 แห่ง
3. โรงเรียนที่ยังไม่มีสนามสอบ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 349 แห่ง , มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 312 แห่ง และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 แห่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อโรงเรียนดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th โดยใช้ User name และ Password ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งไปให้แล้วตามนัยหนังสือที่ มท 0893.2/ว 1667 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้ สทศ. ได้ประกาศเปิดระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 10 พฤศจิกายน 2551 หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สทศ. โทร 0-2219-2991-5

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9021-23 ต่อ 119

โทรสาร 0-2241-9021-23 ต่อ 112 - 113

รายชื่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน

ลำดับที่	เขตพื้นที่การการศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6	เทียบเท่า ม.6
1	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	ขมิ้นพิทยาสรรพ์	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
2	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	จุมจังพลังราษฎร์	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
3	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายมูลพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
4	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	เมืองสมเด็จ	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
5	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำปาววิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
6	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	คำใหญ่ป่าน้ำใจ	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
7	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	บ้านเขาชก	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ	ไม่สอบ
8	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	อนุบาลเมืองใหม่ ชลบุรี	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
9	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
10	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย	บ้านด้าย	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
11	ท้องถิ่นจังหวัดตาก	เทศบาล 2	ยังไม่ส่ง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ
12	ท้องถิ่นจังหวัดตาก	เทศบาล 3 ชุมชนวัดชัยชนะสงคราม	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
13	ท้องถิ่นจังหวัดตาก	เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
14	ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	เทศบาล 4 (เขาวนปรีชาอุทิศ)	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ
15	ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	ชุมชนเทศบาล ๑ (พินิจพิทยานุสรณ์)	ยังไม่ส่ง	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
16	ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	เทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
17	ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์	เทศบาล 2	ยังไม่ส่ง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ
18	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	ประชารัฐพัฒนา	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
19	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	มัธยมวัดป่ามะไฟ	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
20	พระนครศรีอยุธยา	วัดบางนมโค	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
21	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	นาสีนวนพิทยาสรรค์	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
22	ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน	ชุมชนสันป่ายางหลวง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
23	ท้องถิ่นจังหวัดเลย	บ้านปากนา	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
24	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ไตรมิตร	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
26	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาลบ้านม่วง	ยังไม่ส่ง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ
27	ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	เทศบาล 2 วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
28	ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	เทศบาล 1 ตลาดบางลี่	ยังไม่ส่ง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ
29	ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน)	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ
30	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 2 มุขมนตรี	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ	ไม่สอบ
31	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 5 สิทธิรักษ์วิทยา	ยังไม่ส่ง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ
32	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์	ยังไม่ส่ง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การการศึกษา	โรงเรียน	ป.๖	ม.๓	ม.๖	เทียบเท่า ม.๖
33	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	บ้านโสกคูณ	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
34	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	พันดอนวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
35	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาลบ้านสุขสำราญ	ยังไม่ส่ง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ
36	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาลบ้านหนองตาโพนมิตรภาพที่ 5	ยังไม่ส่ง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ
37	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาลวารินวิชาชาติ	ยังไม่ส่ง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ
38	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	นาสะไมพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
39	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เบ็ตตี้คูเมน 2 ชองเม็ก	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
40	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	ไม่สอบ	ยังไม่ส่ง	ส่งแล้ว	ไม่สอบ
41	เทศบาล ศรีสะเกษ	บ้านหนองตะมะ พันทา โนนกอง (ธนาคารกรู	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
42	เทศบาล ศรีสะเกษ	มิ่งเมือง	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ	ไม่สอบ
43	อบท. อ่างทอง	เทศบาล 1 วัดต้นสน	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง	ไม่สอบ	ไม่สอบ

รายชื่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ยังไม่มีสนามสอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
1	จันทบุรี เขต 1	เทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
2	ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่	เทศบาล 1 ตลาดเก่า	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
3	ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่	เทศบาล 2 คลองจิสดา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
4	ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่	เทศบาล 3 ท่าแดง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
5	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	ขมิ้นพิทยาสรรพ์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
6	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขามวิทยาคาร	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
7	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	จุมจังพลังราษฎร์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
8	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายมูลพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
9	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	นาเชือกวิทยาคม	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
10	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	เนินยางประชาสามัคคี	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
11	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	บัวขาว	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
12	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	เมืองสมเด็จ	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
13	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำปาววิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
14	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	หนองชุมแสงวิทยาคม	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
15	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	หนองห้างพิทยา	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
16	ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
17	ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
18	ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	เทศบาล 3 (อินทร์มพรรย์)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
19	ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	เทศบาล 4 (อินทร์-ชุ่มคิสาร)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
20	ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
21	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	คำใหญ่ปิ่นน้ำใจ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
22	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	ชัยสมบูรณพิทยาลัย	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
23	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	ชำสูงพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
24	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
25	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลคุ้มหนองคู	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
26	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลบ้านคูม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
27	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลบ้านโนนชัย	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
28	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลบ้านโนนทัน	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
29	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลบ้านโนนหนองวัด	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
30	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลบ้านไผ่	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
31	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลบ้านศรีฐาน	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
32	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
33	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลบ้านหนองแวง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
34	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลบ้านหนองใหญ่	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
35	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลพลประชานุกูล	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
36	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลวัดกลาง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	มีแล้ว
37	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
38	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลสวนสนุก	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
39	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
40	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	แทนศิลปวิทยศึกษา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
41	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	นางวีวิทยาสรรค์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
42	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
43	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	โนนหันวิทยายน	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
44	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
45	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	บ้านทุ่งเชือก	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
46	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	บ้านหนองเสี้ยว	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
47	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
48	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	พระยืนวิทยาคาร	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
49	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	พิศาลปทุมณวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
50	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	พูนัดพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
51	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	มัธยมหนองเขียด	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
52	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	เมืองพลพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
53	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	ศรีเสมาวิทยาเสริม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
54	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	สีชมพูศึกษา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
55	ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	หนองโนประชาสรรค์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
56	ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	เทศบาลขลุ่ย (บูรวิทยาคาร)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
57	ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	เทศบาลบ้านป่าแดง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
58	ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	เทศบาลเมืองจันทบุรี 1	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
59	ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	เทศบาลเมืองจันทบุรี ๒	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
60	ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	เทศบาลวัดไผ่ล้อม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
61	ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	เทศบาลวัดหนองบัว	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
62	ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา	พนมอดุลวิทยา 2 ซำป่างาม	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
63	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	ชุมชนวัดหนองค้อ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
64	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาล 1 (สดาวร)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
65	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
66	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาล 2 วัดกลางทুমมาวาส	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
67	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
68	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาล 4	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ไม่สอบ
69	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาลชลธารราษฎร์นุเคราะห์	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
70	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาลบ้านศรีมหาธาตุ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
71	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
72	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
73	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาลวัดโพธิ์	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
74	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
75	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาลแหลมฉบัง 1	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
76	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - ชึ่ง พรประภา)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
77	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาลแหลมฉบัง 3	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ไม่สอบ
78	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	เทศบาลอินทปัญญา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
79	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	บ้านเขาชก	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
80	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	พุดตาลหลวงวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
81	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	วัดพรหมรัตนาราม	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
82	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	สวนป่าเขาชะอางค์	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
83	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	อนุบาลเมืองใหม่ ชลบุรี	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
84	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
85	ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	ชัยนาทพิทยาคม 2	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
86	ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	เทศบาลเขาท่าพระ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
87	ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	เทศบาลบ้านกล้วย	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
88	ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
89	ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	เทศบาลวัดห้วยยาง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
90	ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
91	ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	เทศบาล 2 (วัดเกาะแก้ว)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
92	ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	เทศบาลวัดด่านประชากร	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
93	ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	บ้านทับวัง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
94	ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	สหกรณ์ประชาชนกุล	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
95	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย	เทศบาล 6 นครเชียงราย	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
96	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย	บ้านด้าย	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
97	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
98	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	ทุ่งฟ้าบรธาราษฎร์บำรุง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
99	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลดอกเงิน	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
100	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลวัดคู่อำ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
101	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลวัดเกตการาม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
102	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลวัดเชียงยืน	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
103	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลวัดท่าสะอาด	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
104	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลวัดป่าแพ่ง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
105	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลวัดพวกช้าง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
106	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลวัดศรีปิงเมือง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
107	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลวัดศรีสุพรรณ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
108	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
109	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	บ้านต้นแก้ว	ยังไม่มี	มีแล้ว	ไม่สอบ
110	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	เทศบาล 1 (สังฆวิทย์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
111	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
112	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	เทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
113	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	เทศบาล 4 (วัดมัทนิมภูมิ)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
114	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	เทศบาล 5 (วัดควนขัน)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
115	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	เทศบาล 6 (วัดต้นตยภิรม)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
116	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	เทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
117	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	เทศบาลบ้านคลองภาษี	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
118	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
119	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	เทศบาลห้วยยอดวิทยา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
120	ท้องถิ่นจังหวัดตราด	กีฬาจังหวัดตราด	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ไม่สอบ
121	ท้องถิ่นจังหวัดตราด	เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
122	ท้องถิ่นจังหวัดตาก	เทศบาล 2	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
123	ท้องถิ่นจังหวัดตาก	เทศบาล 3 ชุมชนวัดชัยชนะสงคราม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
124	ท้องถิ่นจังหวัดตาก	เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
125	ท้องถิ่นจังหวัดตาก	เทศบาลชัยชนะวิทย์	มีแล้ว	มีแล้ว	ยังไม่มี
126	ท้องถิ่นจังหวัดตาก	เทศบาลเพชรวิทย์	มีแล้ว	มีแล้ว	ยังไม่มี
127	ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	กีฬาเทศบาลนครนครปฐม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
128	ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	เทศบาล 1 วัดพระงาม	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
129	ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	เทศบาล 2 วัดเสนาหา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
130	ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	เทศบาล 3 (สระกระเทียม)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
131	ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	เทศบาล 4 (เขาวนปรีชาอุทิศ)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
132	ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
133	ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	วัดห้วยพลู	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
134	ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	มีแล้ว

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
135	ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	เทศบาล ๑ (หนองแสง)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
136	ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	เทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
137	ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒00 ปี)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
138	ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	เทศบาล ๕ สมพรอภัยโส	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
139	ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่เรียงประชากร	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
140	ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	สาริตเทศบาลวัดเพชรจริก	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
141	ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์	เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	มีแล้ว	มีแล้ว	ยังไม่มี
142	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	เทศบาล 1 (ถนนภูผาก็คี)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
143	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	เทศบาล 1 (ราษฎร์บำรุง)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
144	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	เทศบาล 2 (บ้านต้นหอมมะลิ)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
145	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	เทศบาล 2 (บ้านนาละฮิล)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
146	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	เทศบาล 3 (บ้านชะกั้ง)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
147	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	เทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
148	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	เทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
149	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	เทศบาล 4 กำปงตาโก๊ะ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
150	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
151	ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	เทศบาล 6 (ถนน โลกเคียน)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
152	ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	ศาลชุมพิทยาคม	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
153	ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์	ที่โอเอเวียตา (เทศบาล 1)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	มีแล้ว
154	ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์	เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ครูณวิทยา	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
155	ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์	เทศบาล 2	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
156	ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์	เทศบาล 3	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
157	ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์	หนองขามารวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
158	ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี	ขจรเนติบุท	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
159	ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี	เทศบาลท่าโขลง ๑	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ไม่สอบ
160	ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี	เทศบาลเมืองปทุมธานี	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
161	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
162	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	ทุ่งใหญ่วิทยาคาร	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
163	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	เทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎร์อำรุง)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
164	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	เทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษดิ์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
165	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	เทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพานิชย์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
166	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากุล	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
167	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	เทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
168	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ

หน้าท 6

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
169	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	เทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
170	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	เทศบาล 6 วัดศรีมงคล	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
171	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	นนทรีวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
172	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	ประชารัฐพัฒนา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
173	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	มัธยมวัดป่ามะไฟ	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
174	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	วังศาลวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
175	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	ศรีรักรัษฎราษฎร์บำรุง	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
176	ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี	เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ	มีแล้ว	มีแล้ว	ยังไม่มี
177	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลชุมชนป้อมเพชร	ยังไม่มี	ยังไม่มี	มีแล้ว
178	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลท่าเรือประชานุกูล	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
179	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลวัดกลาง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
180	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลวัดเขียน	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
181	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลวัดแค	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
182	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลวัดทองปุมโอรานคณิศสร	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
183	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลวัดป่าโค	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
184	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
185	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลวัดรัตนชัย	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
186	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลวัดศาลาปูน	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
187	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลสรรพสามิตบำรุง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
188	พระนครศรีอยุธยา	วัดเจ้าเจ็ดคนอก	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
189	พระนครศรีอยุธยา	วัดช่างทอง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
190	พระนครศรีอยุธยา	วัดบางนมโค	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
191	พระนครศรีอยุธยา	เสนาบดี	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
192	ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง	เทศบาลจูงฮั่ว	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ไม่สอบ
193	ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง	เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
194	ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง	วัดธาราสถิตย์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
195	ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง	วัดนางลาด	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
196	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	เทศบาล 1 บางมูลนาก	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
197	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	เทศบาล 1 บ้านปากทาง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
198	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	เทศบาล 2	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ยังไม่มี
199	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	เทศบาล 2 บ้านท่าหลวง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
200	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	เทศบาล 2 วัดชัยมงคล	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
201	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
202	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	เทศบาล ๓ "๕ ธันวาคมหาราช"	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
203	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	เทศบาล 4	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
204	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	เทศบาลตะพานหินวิทยาการ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
205	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร	เทศบาลราษฎร์เจริญ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
206	ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	บางกลางท่าวพิทยาคม	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
207	ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
208	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 1 บ้านชะอำ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
209	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
210	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 2 วัดไทรย้อย	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
211	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 2 วัดพระทรง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
212	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
213	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 3 วัดนเรศวร	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
214	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 4 บ้านบ่อแถม	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
215	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
216	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
217	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
218	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
219	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 8 สวนสนชะอำ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
220	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	เทศบาล 9 บ้านสามพระยา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
221	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	เด่นชัยวิทยา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
222	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	เทศบาลวัดชัยมงคล	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
223	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	เทศบาลวัดสวรรคณิเวศ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
224	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	เทศบาลวัดหัวข่วง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
225	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
226	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	บ้านไผ่ย้อย	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
227	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	พัฒนาประชาอุปลัมภ์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
228	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
229	ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	เทศบาลบ้านบางเหนียว	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
230	ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	เทศบาลบ้านสามกอง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
231	ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	เทศบาลปลุกปัญญา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
232	ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	เทศบาลพินุลสวัสดิ์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
233	ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	เทศบาลเมืองภูเก็ต	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
234	ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	เทศบาลวัดจจรังสรรค์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
235	ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	บ้านไม้เรียบ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
236	ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
237	ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
238	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	แก่งวิทยานุกูล	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
239	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	จามป้อมพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
240	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	โคกก่อพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
241	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	จัวบาวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
242	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	คอนเงินพิทยาคาร	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
243	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	ท่าขอนยางพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
244	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เทศบาลบ้านค้อ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
245	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เทศบาลบ้านแมด	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
246	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เทศบาลบ้านส่องนางโย	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
247	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เทศบาลบูรพาพิทยาคาร	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
248	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เทศบาลโพธิ์ศรี	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
249	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
250	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เทศบาลสามัคคีวิทยา	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
251	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	นาข่าวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
252	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	นาสีนวนพิทยาสรรค์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
253	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	มะค่าพิทยาคาร	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
254	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	มัธยมคงยาง	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
255	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เมืองเตาวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
256	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เลิงแฝกประชาบำรุง	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
257	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เวียงสะอาดพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
258	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	ศรีสุขพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
259	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	เสื่อไก่วิทยาสรรค์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
260	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	หนองโกวิษาประสิทธิ์พิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
261	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	หนองบัวปียนิมิตร	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
262	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	หนองโพธิ์วิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
263	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	หนองเหล็กศึกษา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
264	ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร	ทีโอเอวิทยา (ท.1)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
265	ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
266	ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	บ้านจองคำ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
267	ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	เทศบาล 1 กุดชุมภูกรราษฎร์บำรุง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
268	ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	เทศบาล 1 สุขวิทยากร	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
269	ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
270	ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	เทศบาลเลิงนกทา	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ

หน้า 9

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
271	ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	หนองแห่นพัฒนาวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
272	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
273	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 1 (บ้านสะแดง)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
274	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
275	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 2 (บ้านมลาฮูบางกอก)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ยังไม่มี
276	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 3 (บ้านกุงงจนอง)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
277	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
278	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 4 (ธนวิถี)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
279	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะสุลุ)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ยังไม่มี
280	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
281	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 6	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
282	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	เทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
283	ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	ลำพระยาประชานุเคราะห์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ไม่สอบ
284	ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	ทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
285	ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	เทศบาลวัดสระทอง	มีแล้ว	มีแล้ว	ยังไม่มี
286	ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	บ้านจี้เหล็กพิทยาคม	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
287	ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	โพธิ์ทองพิทยาคม	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
288	ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	เทศบาลบ้านเขานิเวศน์	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
289	ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	เทศบาลวัดอู่นันทาราม	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
290	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	เทศบาลบ้านปากคลอง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
291	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	เทศบาลมาบตาพุด	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
292	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	เทศบาลวัด โขดทิมทาราม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
293	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	เทศบาลวัดปากน้ำ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
294	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
295	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	สาริตเทศบาลนครระยอง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
296	ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	เทศบาล 1 (วัดสัตตนาถปรีวัตร)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
297	ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
298	ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	เทศบาล 2 (วัดช่องลม)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
299	ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
300	ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
301	ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	เทศบาล 3 ประชาอินดี	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
302	ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
303	ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	เทศบาล 5 (พหลโยธินฯ)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	มีแล้ว
304	ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	เทศบาลวัด โสภ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
305	ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	เทศบาลวัด ไทรอารีรักษ์	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
306	ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	บ้านห้วยก่อด	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
307	ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน	ชุมชนสันป่ายางหลวง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
308	ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน	เทศบาลจามเทวี	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
309	ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน	เทศบาลประตูลี้	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
310	ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน	เทศบาลสันป่ายางหน่อม	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
311	ท้องถิ่นจังหวัดเลย	ชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
312	ท้องถิ่นจังหวัดเลย	เทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
313	ท้องถิ่นจังหวัดเลย	เทศบาล ๓ ศรีสว่าง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
314	ท้องถิ่นจังหวัดเลย	เทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิค	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
315	ท้องถิ่นจังหวัดเลย	เทศบาล ๕ บ้านหนองผึกก้าม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
316	ท้องถิ่นจังหวัดเลย	บ้านปากนา	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
317	ท้องถิ่นจังหวัดเลย	เหมืองแบ่งวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
318	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	กระดุมทองวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
319	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	กันทรอมวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
320	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	กุญชรศิริวิทย์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
321	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	กุดเสลาวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
322	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
323	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	โคกสะอาดวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
324	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	จิกสังข์ทองวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
325	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ชุมชนหนองยางหนองม่วง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
326	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	คงรักวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
327	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ค่านอุดมศึกษา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
328	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ตระกาจประชาสามัคคี	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
329	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ไทรมิตร	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
330	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
331	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	เทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
332	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	เทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติฯ)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
333	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	นาแก้ววิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
334	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	โนนปูนวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
335	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	บกวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
336	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
337	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	บ้านเปือยนาสูง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
338	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	บ้านเพียนาม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
339	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	บ้านสิริขุนหาญ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
340	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	บ้านหนองมะเกลือ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
341	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	บ้านหนองสิม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
342	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ประชาพัฒนาศึกษา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
343	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ปรีอใหญ่วิทยาลังค์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
344	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ผักแพววิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
345	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	พรานวิบูลวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
346	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์ธาตุประชาสรรค์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
347	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์วังศิวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
348	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
349	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ไพรธรรมคุณวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
350	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ไพรบึงวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
351	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	เมืองแคนวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
352	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	เมืองจันทร์วิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
353	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ร่มโพธิ์วิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
354	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ราชสีไศล	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
355	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ศรีแก้วพิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
356	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	ศิลาลาดวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
357	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	สายธารวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
358	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	หนองอัมวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
359	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
360	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	หนองหว้าประชาสรรค์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
361	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	คำยางพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
362	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	เคือศรีไพรวัลย์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
363	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล"	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
364	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"	ยังไม่มี	ยังไม่มี	มีแล้ว
365	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	เทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
366	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
367	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	ธาตุทองอำนวยวิทย	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
368	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	ภูดินแดงวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
369	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	ร่มไทรวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
370	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	สกลราชวิทยานุกูล 2	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
371	ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
372	ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
373	ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	เทศบาล 2 บ้านสะเดา	มีแล้ว	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
374	ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
375	ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	เทศบาล 3 (โศภณพิทยาคณาสุธรรม)	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
376	ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
377	ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	เทศบาล 5 วัดหาดใหญ่	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
378	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม	เทศบาล 1 วัดนางวัง	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
379	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม	เทศบาล 2 วัดเกษม	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
380	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม	เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
381	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม	เทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
382	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม	เทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือสุตร์)	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
383	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม	เทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์อนุปลัมภ์)	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
384	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม	เทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์)	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
385	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม	เทศบาลแสงวณิซอปลัมภ์	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
386	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง)	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
387	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 1 นาเรียงราษฎร์บำรุง	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
388	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาล)	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
389	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรัตนาราม)	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
390	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 2 วัดเสนาณฤมิตร	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
391	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย)	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
392	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
393	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี
394	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 4 หอนงแคนูธรรม	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
395	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 5 (วัดดาวเรือง)	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
396	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
397	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 6 (วัดเชิงเขา)	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
398	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน)	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
399	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม)	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
400	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาล 9 (วัดเขาคุบา)	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
401	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาลบ้านม่วง	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
402	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาลพระพุทธบาท	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
403	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาลพัฒนา	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
404	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	เทศบาลวัดแก่งคอย	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
405	ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	หรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	ยัง ไม่มี	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ
406	ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	เทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา)	ยัง ไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
407	ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	เทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วพศุณ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
408	ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	เทศบาล 2 วัดเสฐียร วัฒนดิษฐ์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
409	ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	เทศบาล 4 (รักษเมืองสิงห์)	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ไม่สอบ
410	ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	อนุบาลเทศบาล 3	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
411	ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	มีแล้ว	มีแล้ว	ยังไม่มี
412	ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	เทศบาล 1 ตลาดบางลี่	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
413	ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	เทศบาล 1 วัดประดู่สาร	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
414	ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	เทศบาล 2 วัดปราสาททอง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
415	ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	เทศบาล 3 วัดไชนาวาส	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
416	ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
417	ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	เทศบาล 4 วัดโพธิ์อิน	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
418	ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
419	ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	คอนสั๊กผดุงวิทย์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
420	ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เทศบาล 1 (หัวมุด)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
421	ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เทศบาล 2 (บ้านอู่มาด)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
422	ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เทศบาล 3 (บ้านคลองหา)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
423	ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกษียณ)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
424	ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เทศบาล 5	มีแล้ว	มีแล้ว	ยังไม่มี
425	ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
426	ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย	กีฬาจังหวัดหนองคาย	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
427	ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย	เทศบาล 1 สว่างวิทยา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	มีแล้ว
428	ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย	เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
429	ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย	เทศบาล 3 ยวนบูรณบำรุง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
430	ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	เทศบาล 1 (วัดเกาะแก้ว)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
431	ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	เทศบาล 1 วัดเทพมงคล	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
432	ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	บ้านพนนงค์ (สามัคคีวิทยา)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
433	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	ชัยนาคำวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
434	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เชียงเพ็งวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
435	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 1 โพนศรี	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
436	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 2 มุงมนตรี	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
437	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 3 บ้านเหล่า	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
438	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 4 วัดโพธิ์วาราม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
439	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 5 สีหรัักษ์วิทยา	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
440	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 6 ไถออนส์อุทิศ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	มีแล้ว

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
441	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
442	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 8 (ไทยรัฐวิทยา 72)	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
443	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	เทศบาล 9 มณเฑียรอนุสรณ์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
444	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	นาทรายวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
445	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	น้ำซึมพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
446	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	บ้าน โคกสูง	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
447	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	บ้าน โสภคุณ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
448	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	พังงพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
449	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	พันดอนวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
450	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	อนุบาลหนองกุง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
451	ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี	ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตตปิฎฐาราม	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
452	ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี	เทศบาลวัดธรรมโสภิต	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
453	ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี	เทศบาลวัดหลวงราชาวาส	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
454	ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี	เทศบาลวัดอมฤตวาริ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
455	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	แก้งเหนือพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
456	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาล 1 (บ้าน โปธิ์กลาง)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
457	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาล 2 พิบูลวิทยาการ	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
458	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาล 2 หนองบัว	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
459	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาการ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
460	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาลบ้านสุขสำราญ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
461	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาลบ้านหนองตาโพนมิตรภาพที่ 5	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
462	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาลบูรพาอูบล	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
463	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เทศบาลวารินวิชาชาติ	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
464	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	นาคำวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
465	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	นาสะไมพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
466	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	น้ำขุ่นวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
467	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	โนนกลางพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
468	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	บัวงามวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
469	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เบ็ดเต็อูเมน 2 ซองเม็ก	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
470	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
471	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	ไร่ไต้ประชาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
472	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	หนองบัวฮีวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
473	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	ห้วยข่าพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
474	ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	เหล่างามพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว

ลำดับที่	เขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน	ป.6	ม.3	ม.6
475	เทศบาล พัทลุง	เทศบาลวัดนิโครธาราม	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
476	เทศบาล ศรีสะเกษ	บ้านหนองตะมะ พื้นที่ โนนกอง (ธนาคารกรู	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
477	เทศบาล ศรีสะเกษ	มิ่งเมือง	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
478	ปราจีนบุรี เขต 2	กบินทร์บุรี	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
479	พระนครศรีอยุธยา เขต 2	วัดสุธาโกชน์ (ไวทยัรวรวิทย์)	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
480	เลย เขต 1	บ้านขอนแก่น	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
481	อบจ. กาฬสินธุ์	คงมูลวิทยาคม	ไม่สอบ	มีแล้ว	ยังไม่มี
482	อบจ. ขอนแก่น	โคกสูงประชาสรรค์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
483	อบจ. ขอนแก่น	เปรมดิณสุลานนท์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
484	อบจ. เชียงใหม่	บ้านแม่องจี่เหล็ก	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
485	อบจ. เชียงใหม่	แม่อาวยวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
486	อบจ. พิจิตร	บางลายพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
487	อบจ. ภูเก็ต	บ้านนาบอน	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
488	อบจ. ลำพูน	นาทรายวิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ยังไม่มี
489	อบจ. ลำพูน	บ้านป่าปวย	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
490	อบจ. ลำพูน	บ้านป่าแป๋	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
491	อบจ. ศรีสะเกษ	ปราสาท	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ
492	อบจ. ศรีสะเกษ	แวงแก้ววิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	ไม่สอบ
493	อบจ. ศรีสะเกษ	ห้วยคำวิทยา	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
494	อบจ. อุครธานี	กุงเจริญพิทยาคม	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
495	อบจ. อุครธานี	แชแลพิทยานุสรณ์	ไม่สอบ	ยังไม่มี	มีแล้ว
496	อบต. สุโขทัย	บ้านวงพระจันทร์	ยังไม่มี	ไม่สอบ	ไม่สอบ
497	อบท. อ่างทอง	เทศบาล 1 วัดต้นสน	ยังไม่มี	ยังไม่มี	ไม่สอบ